



ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๓๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการได้ร่วมประชุมหารือกับสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ให้แก่หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในการขยายผลการปฏิบัติงานและการนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้นำผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วมในระดับดี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและนำไปใช้ประโยชน์จากแนวทางดังกล่าวในการขยายผลการปฏิบัติงาน และนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓
นายภูวนาด สุณีลี ๐๘-๗๘๔๓-๘๗๗๒



ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๙๖๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดลำพูน)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ให้แก่หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในการขยายผลการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้นำผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ในระดับดี ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอให้จังหวัดพิจารณาใช้ประโยชน์จากแนวทางดังกล่าวในการขยายผลการปฏิบัติงาน และนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒



“สรุปการประชุมหารือการจัดทำต้นแบบ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของผลงาน
ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ”